



แนวทางการปฏิบัติ Dos/Don'ts  
เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม  
เทศบาลตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

DOS.. สิ่งที่ดีควรทำ

\*\* แสดงออกถึงความเคารพ เกิดุทน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ

\*\* ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และตรงไปตรงมาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

\*\* ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

\*\* ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่ใช่ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือเครือข่ายและพวกพ้องให้บริการตามภารกิจหน้าที่ของตนด้วยความเต็มใจและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมตามบริบทของภารกิจ

\*\* ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการด้วยความปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติโดยความรู้สึกร่วมกัน ความสัมพันธ์ส่วนตัวความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศอายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือปัจจัยอื่นๆรักษาความเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการด้วยหลักความเที่ยงธรรม เสมอภาค สุภาพ มีน้ำใจ เอื้ออาทร

\*\* ตระหนักและสำนึกอยู่เสมอถึงความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาของประชาชนยึดหลักการเป็นผู้มีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ กำเนิดถึงเหตุและผลทั้งในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงานโดยยึดถือความถูกต้อง เคารพกฎกติกา มารยาทพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้ถ้อย ให้อภัยต่อความผิดพลาดของตนเอง และผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง



## DON'ts...สิ่งที่ไม่ควรกระทำ

## ไม่แสดงออกในลักษณะที่สอไปทางดูแคลนหรือด้อยค่าความเป็นไทยไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

## ไม่แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ดูแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

## ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการกระทำความผิดระเบียบแบบแผนทางราชการ

## ไม่ปฏิบัติ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน

## ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ค่าขอร้องกำหู่หรืออิทธิพลใดๆ ในการชักจูงในการกระทำในการชักจูงในการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม

## ไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ

## ไม่ปฏิบัติความรับผิดชอบหรือปัดความผิดชอบของตนเองไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติงานขึ้น

## ไม่กระทำการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้ว่าเป็นการขัดผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม



งานบริหารงานบุคคลฯ  
เทศบาลตำบลเชียงกลม

